
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 707  —  458. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um listaverkakaup Listasafns Íslands.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

Hversu mikið ráðstöfunarfé hefur Listasafn Íslands haft til listaverkakaupa árlega sl. 15
ár eða frá árinu 1989 og hvernig hefur árleg fjárhæð þróast með tilliti til verðlags?

Skriflegt svar óskast.


